



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

(ฉบับที่ 28)

ตามที่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 27) จากการติดตามสถานการณ์และข่าวสารของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ปรากฏว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายวันเป็นจำนวนมากและมีจำนวนสะสมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังคงกระจายออกไปในหลายพื้นที่หลายจังหวัดอย่างรวดเร็ว ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลดความหนาแน่นและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้

1. ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยจะต้องกำหนดและประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในกรณีงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การดูแลงานระบบและสาธารณูปโภค หรืองานอื่นที่ส่วนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลรายงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์หรือรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิตทราบแล้วแต่กรณี

2. การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 27) ข้อ 1. ต่อไป ทั้งนี้ รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา อาจกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน การสับเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงาน หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือแตกต่างได้ตามควรแก่กรณี

3. ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

*เกษียร เตชะพีระ*

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี